



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. ฅ.ก.ส.ชี้ราคาสินค้าเกษตรสูงชันอานิสงส์มาตราการรัฐ-ผู้บริโภคจับจ่ายเพิ่ม	แนวหน้า
2. เซ็กอัพเตต'ออีซี' จากปี64ก้าวสู่ปี65 แม่เหล็กดูดลงทุน	มติชน
3. คอสิ่มน์: ชาวภูมิภาค: ชาวนากาพสิษฐ์เฮ้ พอใจเงินประกันรายได้ทำนา	แนวหน้า
4. รายงานพิเศษ: ว่างทำนา เลี้ยงจิ้งหรีด ปลุกผักขายสร้างรายได้ดี ที่ จ.อำนาจเจริญ	แนวหน้า
5. ชาวนาเมืองกาพสิษฐ์เฮ้เงินประกันรายได้ถึงมือแล้วพอใจ	แนวหน้า
6. หมูแพงทะเลตุรุษจีน-สงกรานต์ ไก่-ผัก-น้ำมันพืชขยับ	เดลินิวส์
7. กทม.ให้ครัวละ5พันทำอาชีพ ซึ่เนื้อหมู'แพงยาวย่นกลางปี พณ.เล็งเปิดจุดขาย...	มติชน
8. รบ.ลุยแก้หมูแพงคำสั่งห้ามส่งออกมีผลแล้ว	แนวหน้า
9. ธุรกิจค้าปุ๋ยไทยดิสร้บต์สู่โก กรีน'	มติชน
10. สภาหอฯค้านลือกดาวน์หวั่นศก.เจ็ง ซึ่'ตุรุษจีน'สามชั้นฟุงแตะะโลละ300	มติชน (กรอบบาย)

\*\*\*\*\*

# ธ.ก.ส.ชี้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น อานิสงส์มาตรการรัฐ-ผู้บริโภคจับจ่ายเพิ่ม

นายสมเกียรติ ติมมาหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม 2565 เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิราคาอยู่ที่ 9,966-10,075 บาท/ตันเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.17-2.27% เนื่องจากอ่องกงมีความต้องการใช้ข้าวหอมมะลิเพื่อใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับภาครัฐดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฯ เพื่อชะลอการขายข้าวออกสู่ตลาด ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดขาวราคาอยู่ที่ 8,160-8,460 บาท/ตันเพิ่มขึ้น 1.18-4.90% เนื่องจากผลผลิตข้าวเปลือกเหนียวนาปีออกสู่ตลาดน้อยลง ภาครัฐดำเนินมาตรการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีฯ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่ 9.08-9.16 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.85-1.73% เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ทำให้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดน้อยโดยมีเพียง 2.59%

ของปริมาณผลผลิตทั้งปี ขณะที่ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้น ประกอบกับยังมีการแข่งขันด้านราคา ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับเพิ่มราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 18.97-19.41 เซนต์/ปอนด์ (14.05-14.38 บาท/กก.) เพิ่มขึ้น 1.87-4.25% จากความต้องการนำเข้าน้ำตาลของหลายประเทศที่เพิ่มขึ้น เพราะปริมาณน้ำตาลของประเทศผู้บริโภครวมลดลงและค่าระวางเรือที่ลดลงทำให้ต้นทุนการนำเข้าน้ำตาลลดลง อีกทั้งความต้องการเอทานอลที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการในบราซิลปรับลดสัดส่วนจากการนำอ้อยเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลทรายเปลี่ยนเป็นผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น โรงงานน้ำตาลในประเทศบราซิล 57 โรงงานปิดทำการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายของโลกลดลง

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 54.95-55.90 บาท/กก.เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.46-5.25% เนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้มีความต้องการใช้ถุงมือยางในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาโรคไวรัสโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับคนไข้เพิ่มขึ้น ภาครัฐดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพยางพาราของภาครัฐในการดูแลผลผลิตยางพาราในตลาด

สุกร ราคาอยู่ที่ 77.56-81.29 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 1.45-6.31% เนื่องจากความต้องการเนื้อสุกรของร้านอาหารและผู้บริโภคเพื่อใช้ในการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ออกสูงขึ้น ขณะที่มีผลผลิตสุกรมีแนวโน้มลดลงจากการที่ผู้เลี้ยงสุกรจะชะลอการผลิตเพราะต้นทุนสูง

กุ้งขาวแวนนาไมราคาอยู่ที่ 163.73-164.39 บาท/กก.เพิ่มขึ้น 0.45-0.85% เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เพียง 5.82 %ของผลผลิตทั้งปี ขณะที่ความต้องการบริโภคกุ้งเพิ่มขึ้นตามความเชื่อมั่นการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและโคเนื้อ ราคาอยู่ที่ 98.00-101.00 บาท/กก.เพิ่มขึ้น 0.29-3.36% เนื่องจากบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่นวมถึงการทยอยส่งโคเนื้อมีชีวิตไปจำหน่ายยังประเทศจีนผ่านประเทศลาว ปัจจุบันมีความต้องการซื้อโค 5 แสนตัว เป็นปัจจัยบวกต่อราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาลดลง ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15%ราคาอยู่ที่ 7,644-7,701 บาท/ตันลดลง 0.70-1.43% เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าวกับประเทศคู่แข่งยังคงรุนแรงอินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกระบายข้าวในสต็อกเพิ่มขึ้น มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.20-2.26 บาท/กก.ลดลง 0.88-3.51% เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนมกราคม 2565 ประมาณ 6.59 ล้านตัน คิดเป็น 20.15% ของผลผลิตทั้งปีการผลิต 2564ปาล์มน้ำมันราคาอยู่ที่ 8.10-8.40 บาท/กก.ลดลง 3.22-6.60% เนื่องจากภาครัฐขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานสกัดรังราคาปาล์มดิบจากมาตรการที่ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดสูงขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภค รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับโควิดระลอกใหม่ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำมันในการเดินทางลดลง



# เช็กอัปเดต 'อีอีซี' จากปี64ก้าวสู่ปี65 แม่เหล็กดูดลงทุน



**หมายเหตุ** - สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สรุปความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในปี 2564 ที่ประสบความสำเร็จในหลายมิติ ก่อนต่อยอดในปี 2565 เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

●ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้ครบ ไม่พึ่งเงินกู้ต่างประเทศ รัฐได้ผลตอบแทน 2 แสนล้านบาท

โครงการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน (PPP) ผลักดันเซ็นสัญญาครบทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาตาพุดและแหลมฉบัง มูลค่าลงทุนรวมสูงถึง 654,921 ล้านบาท เป็นการลงทุนจากภาคเอกชน 416,080 ล้านบาท (ร้อยละ 64) และการลงทุนภาครัฐ 238,841 ล้านบาท (ร้อยละ 36)



โดยภาคเอกชนจะให้ผลตอบแทนภาครัฐ 440,193 ล้านบาท และรัฐได้ผลตอบแทนสุทธิ 210,352 ล้านบาท

ถือเป็นประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศ ที่ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เกิดประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยความสำเร็จนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงประเทศไทยสามารถก้าวสู่การพึ่งพาตนเอง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินกู้ต่างประเทศเช่นในอดีต รัฐประหยัดงบประมาณ โดยร่วมมือกับเอกชนไทย ใช้เงินไทย และบริษัทไทยที่แข็งแกร่งเป็นแกนหลักนำพันธมิตรต่างชาติมาร่วมลงทุน สร้างงานให้คนไทย สร้างผลตอบแทนภาครัฐ ทำให้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การสร้างอนาคตใหม่ร่วมกันทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน

## ●ลงทุน 5 ปีแรกได้ตามเป้าหมาย มั่นใจแผนลงทุนใหม่สร้างเม็ดเงิน 2.2 ล้านล้านบาท

ปี 2564 ผลักดันการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งได้อนุมัติการลงทุนแล้ว 1.6 ล้านล้านบาท จากมูลค่าเป้าหมายการลงทุนของอีอีซีในแผนแรก (2561-2565) ที่กำหนดเงินลงทุนไว้ 1.7 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 94) พร้อมนี้ กำหนดแผนลงทุนอีอีซีระยะ 2 ในอีก 5 ปีข้างหน้า (2565-2569) เพื่อขับเคลื่อนต่อยอดและเร่งรัดการลงทุนด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัยพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ มีวงเงินลงทุนรวม 2.2 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1) ต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน 200,000 ล้านบาท จากเมืองการบินภาคตะวันออก การพัฒนาพื้นที่ 30 กม. รอบสนามบิน และพัฒนาพื้นที่รอบสถานีหลักรถไฟความเร็วสูง (TOD)

2) ดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปีละ 400,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) การลงทุนในระดับฐานปกติ ปีละ 250,000 ล้านบาท และ (2) การลงทุนส่วนเพิ่มที่เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ดิจิทัล การแพทย์สมัยใหม่ การขนส่งโลจิสติกส์ เกษตรสมัยใหม่และอาหาร ภายใต้บริบทเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG) รวมปีละ 150,000 ล้านบาท

3) ยกระดับชุมชนและประชาชน เร่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับหมู่บ้าน พัฒนาตลาดสด/e-commerce สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่ม ยกเครื่องการศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขภาคที่สะดวกสบายให้ชุมชน

แผนอีอีซีใน 5 ปีข้างหน้า จะทำให้มูลค่าการลงทุนในอีอีซี เพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 ล้านบาท/ปี (จากเดิม 300,000 ล้านบาท/ปี) ถือเป็นกลไกหลักช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพ 4.5-5% ต่อปี และยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ก้าวสู่ประเทศพัฒนาได้ในปี 2572

## ●ยกระดับแกนนำลงทุนมิติใหม่ รับลงทุนนวัตกรรมขั้นสูงควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สร้างแนวทางส่งเสริมการลงทุนใหม่ โดยจัดกลุ่มอุตสาหกรรมแกนนำการลงทุนใหม่ แบ่งเป็น 1) อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ 2) อุตสาหกรรมดิจิทัล 3) อุตสาหกรรมพลังงานและโลจิสติกส์ และ

## 4) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

การขับเคลื่อนทั้ง 4 อุตสาหกรรม อยู่ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะให้พื้นที่อีอีซี เป็นพื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นเทรนด์สำคัญของโลก

พร้อมกันนี้ ผลักดันการลงทุนสำคัญหลายโครงการ เช่น โครงการเปิดสวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ แห่งแรกของโลกในพื้นที่อีอีซี โครงการลงทุนและผลิตแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า ซึ่งได้ร่วมกับผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลก EVLOMO จะมีขนาดกำลังผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โครงการพัฒนา EV city บ้านฉาง ดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ในที่พิกาศัย สถานีบริการ และร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนโครงการการผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (ระยองโมเดล) เมื่อแล้วเสร็จ จะรองรับขยะได้สูงถึง 500 ตัน/วัน และผลิตไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ เป็นต้น

## ●วางกรอบสิทธิประโยชน์ เน้นความต้องการผู้ประกอบการ จูงใจนักลงทุน ใช้นวัตกรรมเคียงคู่สิ่งแวดล้อม

ดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ โดยขยายมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยนำร่องที่เขตส่งเสริม เมืองการบินภาคตะวันออก (EECA) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ (Sandbox) “การปฏิรูปและยกระดับประเทศไทย ก้าวสู่ 10 อันดับของประเทศที่ประกอบธุรกิจง่ายที่สุด”

พร้อมจัดทำ (ร่าง) ประกาศสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและที่มิใช่ภาษีอากร เพื่อสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพ ใช้นวัตกรรมขั้นสูงและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ภายใต้การออกแบบสิทธิประโยชน์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ (Demand Driven Customization) เป็นต้นแบบการปฏิรูประบบราชการที่ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในการลงทุน และเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

## ●เดินหน้าแผนพัฒนาเกษตร เร่งรัดโครงการ EFC ช่วยเกษตรกรมีเงินเก็บเพิ่ม

อีอีซี ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในอีอีซี (พ.ศ.2566-2570) และแผนงานโครงการแนวคิด เน้นตลาดนำการผลิต ใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้ สร้างโอกาสการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพดี พร้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาภาคเกษตรเข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูง จาก 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ ผลไม้ (ทุเรียน มังคุด มะม่วง) ประมงเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำทดแทนนำเข้า พืชอุตสาหกรรมชีวภาพ มันสำปะหลัง พืชสมุนไพร พืชทะเลสาบจอร์ และเกษตรมูลค่าสูง โคนมพรีเมียม ตั้งเป้าหมายยกระดับรายได้ให้ชุมชนเกษตรกรในพื้นที่อีอีซี เทียบเท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรม-บริการ พร้อมให้จัดพีภาคเกษตรในอีอีซีเพิ่มขึ้น

รวมทั้ง เร่งขับเคลื่อน โครงการระเบียบผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) ร่วมทุนกับเอกชน ท้องถิ่น เน้นสร้างรายได้ยั่งยืนให้เกษตรกร ด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลประกอบการ ด้วยแนวคิด



การลดต้นทุนการผลิต วางระบบการค้าสมัยใหม่ E-commerce และ E-auction พัฒนาระบบห้องเย็น-โลจิสติกส์ทันสมัย อีอีซีจะเร่งสร้างโรงงานห้องเย็นให้ทันช่วงหน้าทุเรียนปี 2565 และจัดระบบสมาชิกชาวสวนผลไม้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

โครงการ EFC จะสร้างรายได้ 20-30% มูลค่าประมาณ 10,000-15,000 ล้านบาท/ปี คินสู่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ระบบห้องเย็นช่วยคุณภาพผลผลิต ลดปัญหาขาดแคลนและล้นตลาด ขายได้ราคาเป็นธรรมไม่ถูกกดราคา ส่งออกได้มูลค่าสูง ได้รับเงินจากการขายทันที ให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคงอย่างสมดุล

## ●ยกระดับสาธารณสุข คนไทยเข้าถึงรักษาโรคแม่นยำ หายป่วย สุขภาพดีทั่วหน้า

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ (ร่าง) แผนการยกระดับระบบสาธารณสุขในอีอีซี แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยกระดับให้ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น 2) ยกระดับให้เหนือกว่าเป็น Sandbox ของประเทศ 3) ยกระดับบริการรองรับเมืองการบิน/สนามบิน และ 4) ด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อกำหนดทิศทางและบทบาท การบริการสาธารณสุขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักการข้อมูลชุดเดียวกัน และเครือข่ายเดียวรวมทั้งปรับแก้กฎระเบียบให้มีความคล่องตัว เพื่อเป็น Sandbox ของประเทศ

ยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้เป็น Sandbox ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เป็นหนึ่งในโครงการ EEC Project List มีกระทรวงสาธารณสุข และ สกพอ. ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำงานในพื้นที่ ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทันการ สะดวก ปลอดภัยและมีคุณภาพ ลดการเดินทางไปรักษาพยาบาลนอกพื้นที่ รวมทั้งทำให้สถานประกอบการมั่นใจว่าพนักงานได้รับบริการอย่างทันทั่วทั้งจากโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน

จัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ โดย สกพอ.ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). พัฒนาศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่อีอีซี เพื่อให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม (Whole Genome Sequencing) จำนวน 50,000 ราย ในระยะเวลา 5 ปี งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในวงเงิน 750 ล้านบาท เพื่อให้คนไทยทุกคน ได้รับการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รักษาได้ตรงอาการ และมีสุขภาพดีทั่วหน้า

## ●จับมือสถาบันการเงินชั้นนำ เสริมสภาพคล่องทั้งเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการทุกระดับ

อีอีซี ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน เอ็กซีเอ็มแบงก์ บสย. ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. เอสเอ็มอีแบงก์ และทิพยประกันภัย ออกโปรแกรมทางการเงินบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านการเงิน ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งสินเชื่อให้พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย สื่อเชื่อพิเศษให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในแต่ละกลุ่ม สินเชื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่การทำธุรกิจการเกษตรให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มเกษตรกรและชุมชน ส่วนใหญ่ เป็นเงินกู้ประเภทดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง

## ●ต่อยอดใช้ประโยชน์ 5G ครบมิติ สร้างชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมโรงงานอัจฉริยะ พัฒนาทักษะบุคลากร

การผลักดันใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ถือเป็นความสำเร็จที่ทำให้พื้นที่อีอีซีเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก และไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ขับเคลื่อนการใช้ 5G

การใช้ประโยชน์จาก 5G และการลงทุนพัฒนาระบบ 5G ในพื้นที่อีอีซี มีแนวทางที่สำคัญ ได้แก่ ด้านสัญญาณ ได้ติดตั้ง ท่อ เสา สาย และสัญญาณ รวม 100% แล้ว การใช้ประโยชน์จากสัญญาณ 5G เช่น เพิ่มผู้ใช้ 5G ในภาคการผลิต ผลักดันภาคธุรกิจ โรงงานในอีอีซี 10,000 แห่ง โรงแรม 300 แห่ง หน่วยราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล กลุ่มเอสเอ็มอีให้มาใช้ 5G พร้อมเริ่มนำร่องนำ 5G สร้างประโยชน์ชุมชน โดยผลักดันให้บ้างวาง ก้าวสู่ต้นแบบชุมชนอนาคต (Smart city)

รวมทั้งนำ 5G มาใช้ประโยชน์ในแผนพัฒนาภาคเกษตร เกิดระบบเกษตรอัจฉริยะ และสนับสนุนการใช้ดิจิทัลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน รวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่จาก 5G ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านดิจิทัลและการใช้ข้อมูล และส่งเสริมสตาร์ทอัพ ทำแอปพลิเคชันด้านหุ่นยนต์และอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังผลักดันร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำ และสนับสนุนให้ทุกบริษัทที่จะมาลงทุนด้านดิจิทัล ให้เข้ามาร่วมลงทุนการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยมีความร่วมมือกับหัวเว่ย อาเซียน อะคาเดมี่ พัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G ผ่านการจัดตั้งมาอบรมบุคลากรร่วมกัน ถือเป็นก้าวแรกเพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลให้ได้ 30,000 คนภายในเวลา 3 ปี รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือที่สำคัญๆ เช่น ความร่วมมือมีตซูบิชิ อิเล็กทริก ผลักดัน EEC Automation Park เน้นการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ เป้าหมาย 8,000 โรงงานในอีอีซี ร่วมกับผู้นำนวัตกรรมระดับโลก CISCO-MAVENIR-5GCT-Planet Com ดำเนินการปรับทักษะ New-Up-Re skill บุคลากรดิจิทัล 40,000 คนภายใน 3 ปี เป็นต้น

## ●พลิกโฉม NEO PATTAYA ยกเครื่องตลาดลานโพธิ์ สร้างรายได้ท่องเที่ยวสู่ชุมชน

อีอีซี ร่วมกับเมืองพัทยา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือเป็นโครงการนำร่อง ตามแนวทาง NEO PATTAYA ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยรักษาความเป็นเมืองเก่าของนาเกลือ ควบคู่กับการเป็นตลาดอาหารทะเลชั้นนำ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และยังคงอัตลักษณ์ชุมชน พร้อมทั้งจัดทำรูปแบบการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน วงเงินร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

พร้อมทั้งเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ เช่น ปรับปรุงสวนสาธารณะ ก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติ ปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน พื้นฟูเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตประชาชน ผลักดันสู่การเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการระหว่างรัฐ เอกชน และท้องถิ่น

## ●สร้างต้นแบบ EEC model เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้งานดี รายได้สูง

อีอีซี ให้ความสำคัญการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง EEC model ต้นแบบการศึกษายุคใหม่ ผลิตคนตรงตามความต้องการ เป้าหมาย คือ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ มีงานทำ รายได้ดี ที่ผ่านมาได้ผลิตบุคลากรร่วมกับภาคเอกชนด้วยกลไกที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมออกแบบหลักสูตร และร่วมจ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าได้คนตรงตามความต้องการจริง ซึ่งมีทั้งรูปแบบเอกชนจ่าย 100% จบมาทำงานทันที ตั้งเป้าการพัฒนาบุคลากร ผลิตคนให้ได้ 120,000 คน ภายในปี 2566

สำหรับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป เตรียมจัดอบรม (EEC Type B) อาทิ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้จริง โครงการฝึกอบรมระยะสั้นภาคยานยนต์ เพื่อรักษาการจ้างงานพร้อมกับพัฒนาทักษะใหม่ และโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ภาคท่องเที่ยว ยกระดับบุคลากรท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใหม่ (EEC Local Wisdom Tourism)

เบื้องต้นกำหนดเป้าหมายการฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรรวม 25,450 คน แบ่งเป็นการฝึกอบรมบุคลากรตามแผน 13,130 คน และการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 12,320 คน และในปี 2565 วางเป้าหมายจะพัฒนาทักษะบุคลากรได้รวม 36,700 คน



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 8 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14863

หน้า: 8(กลางขวา)

Col.Inch: 13.42 Ad Value: 12,078

PRValue (x3): 36,234

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชาวภูมิภาค: ชวนอากาศฟิลิปปินส์ โพลีเจเนอรัลรายได้ทำนา



## ❑ ชาวอากาศฟิลิปปินส์ โพลีเจเนอรัลรายได้ทำนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงฤดูแล้งและสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ในเขตพื้นที่ชลประทานลำปาว เริ่มลงมือเพาะปลูกข้าวนาปรังกันแล้ว หลังทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว ได้ระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ราคาขายข้าวเปลือกนาปีที่ผ่านมาจะตกต่ำ โดยเริ่มต้นเพียงกิโลกรัมละ 5 บาท ทำให้ชาวนาหลายคนอดใจไม่ยอมทำนา เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน แต่วันนี้ชาวนากลับมาทำนาด้วยความหวังใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้เป็นผลพวงจากการได้รับเงินส่วนต่าง หรือเงินประกันรายได้ รวมทั้งยังได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวอีกไร่ละ 1,000 บาท เป็นรายได้ 2 ต่อหลังจากขายข้าวเปลือกขาดทุนอีกด้วย

# วางทำนา เลี้ยงจิ้งหรีด ปลุกผักขาย สร้างรายได้ดี ที่ จ.อำนาจเจริญ



ชาวนาคณขยัน วางวันจากการเก็บเกี่ยวข้าว ผลผลิตข้าวขายได้เงินพอมีกำไร ที่เหลือเก็บใส่ยุ้งไว้รับประทาน จากนั้นพลิกดินที่นากลายเป็น สวนผัก คู่กับเลี้ยงจิ้งหรีด ส่งขาย ตลาด สร้างรายได้ดี



นายสะอาด วันโท อายุ 57 ปี ชาวนาคณขยัน แห่งบ้านโคกสำราญ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ บอกว่า มีอาชีพทำนาปลูกข้าว โดยแบ่งเป็นปลูกข้าวเหนียว 3 ไร่ ข้าวเจ้า 5 ไร่ ปีนี้ ฝนตกดี ผลผลิตข้าวได้มาก ส่วนหนึ่งนำไปขาย และเก็บไว้กินจำนวนหนึ่ง ซึ่งโรงสีข้าวในตัวเมืองอำนาจเจริญ ให้ราคาสูง เหลือจากหักค่าน้ำ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงมีกำไรพอสมควร

นายสะอาดกล่าวว่า เป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยๆ จึงทำการปรับพื้นที่ดินทำการปลูกพืชผักหลายชนิด เช่น ผักชี ต้นหอม กระน้ำ สะระแหน่ ผักกาด ฯลฯ ขายส่งตลาดในตัวอำเภอ

ชานุมานทุกวัน ในแต่ละวันจะมีกำไร 300-500 บาท พร้อมกับทำแปลงนาปรับเป็นแปลงปลูกข้าวโพดส่วนหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ไม่ว่าจะใส่नाข้าว หรือแปลงผักต่างๆ จึงการันตีได้เลยว่าเมื่อผลผลิตทั้งข้าวและพืชผักออกจากที่นี่ ไร่นาสวนผสม 100% ทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจ มั่นใจ และนิยมบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพกันมากขึ้น

ส่วนแม่น้ำโขงระดับน้ำเริ่มลดลง ที่อื่นเริ่มแห้ง ทว่าที่นี่ถือว่าโชคดี เพราะบริเวณใกล้ที่นาเป็นสะดือแม่น้ำโขง ไม่มีปัญหาเรื่อง น้ำ จึงทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จุดสะดือแม่น้ำโขง สูบขึ้นไหลมาตามท่อ ลงมากักเก็บที่

บ่อน้ำในโครงการฯ ซึ่งบ่อน้ำมีปลาเลี้ยงทุกชนิด ยกเว้น ปลาดุก จากนั้นปล่อยน้ำไปตามท่อพีวีซี ให้ทั่วถึงทุกแปลง จึงมีน้ำใช้ตลอด โดยไม่ขาดแคลนเลย

นอกจากนี้ ยังได้กั้นพื้นที่จำนวนหนึ่ง บริเวณหน้าบ้าน เพื่อเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่มาแรง ตลาดรองรับไม่ทัน เพราะมีผู้บริโภคตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำเป็นเมนูจานเด็ดในร้านอาหาร เช่น คั่วจิ้งหรีด หรือ ปั่นจิ้งหรีด ซึ่งบรรดาคอสุรา นิยมบริโภคเป็นกับแกล้มกันมาก

สำหรับ วิธีเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ได้ยุ่งยากอะไร โดยเริ่มต้น ให้สร้างกรงก่อน ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 2.4 เมตร เสร็จแล้วปิดด้วยแผ่นยิปซัมให้รอบ และปิดตาข่าย



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 8 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14863

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 74.91

Ad Value: 67,419

PRValue (x3): 202,257

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: วางทำนา เลี้ยงจิ้งหรีด ปลุกผักขายสร้างรายได้ดี ที่ จ.อำนาจเจริญ



ด้านบน รััดหนังยางรถยนต์ให้แน่น ป้องกัน จิ้งจก ตุ๊กแก งู เข้าไปกิน ส่วนปากกล่องด้านใน ให้ใช้กระดาษกาวสีน้ำตาลติดให้รอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวจิ้งหรีด ได้ออกจากกล่อง เพราะกระดาษ กาวสีน้ำตาล จากนั้น ทำเป็นรังให้อยู่อาศัย ด้วยการใช้กาบมะพร้าว และใบมันสำปะหลัง ต่อมา นำตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ปล่อยลง กล่อง ทุกเช้าจะต้องใช้สเปรย์ ฉีดน้ำพรมน้ำให้เม็คน้ำเกาะที่ใบ มันสำปะหลัง เป็นน้ำค้าง เพื่อให้จิ้งหรีดดูดกิน ซึ่งจะต่อหมัน ดูแผลตลอดเวลา จนครบ 45 วัน ก็สามารถจับจำหน่ายได้ ซึ่งจะ ส่งขายตามร้านอาหารและตลาด ในตัวอำเภอชานุมานทุกวัน สร้างรายได้เป็นอย่างดี....

## ชาวนาเมืองกาฬสินธุ์เฮเงินประกันรายได้ถึงมือแล้วพอใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการติดตามการประกอบอาชีพชาวนา จ.กาฬสินธุ์ ช่วงฤดูแล้ง และสถานการณ์การระบาดโควิด-19 พบในเขตใช้น้ำชลประทานลำปาว เริ่มลงมือเพาะปลูกข้าวนาปรังหลังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว ได้ระบายน้ำมาตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2565 บรรดาเกษตรกรเป็นไปอย่างคึกคัก แม้ราคาขายข้าวเปลือกนาปีที่ผ่านมาจะตกต่ำทำให้ชาวนาหลายคนถอดใจไม่อยากทำนามีปัญหาขาดทุน แต่วันนี้ชาวนากลับมาทำนาด้วยความหวังใหม่อีกครั้งเป็นผลพวงจากการได้รับเงินส่วนต่างหรือเงินประกันรายได้ยังได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวอีกไร่ละ 1,000 บาท เป็นรายได้ 2 ต่อหลังจากขายข้าวเปลือกขาดทุนอีกด้วย

นายพงษ์ศักดิ์ ชินศิริ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าส่วนโครงการที่รัฐบาลมอบให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูกาลผลิต 2564/65 มี 2 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 3 คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเงินส่วนต่าง และโครงการสนับสนุนค่า

บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเงินค่าเก็บเกี่ยว ซึ่งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้และผ่านการรับรอง จำนวน 153,884 ครัวเรือน 265,859 แปลง เนื้อที่ 1,558,244.46 ไร่ ผ่านการรับรองและได้รับการช่วยเหลือ ตัดยอดล่าสุด 9 งวด (4 ม.ค.2565) จำนวน 153,544 ครัวเรือน 264,997 แปลง เนื้อที่ 1,553,351.34 ไร่

ผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2,272,155,530 บาท ขณะที่ผลการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1,408,498,618 บาท รวมจำนวน 3,678,654,158 ล้านบาท ยังเหลือที่จะโอนอีก 2 งวด รวมทั้งรัฐบาลจะจัดโอนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้ง 2 โครงการทั้งหมด 11 งวด ทั้งนี้เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการลดต้นทุนการผลิต มีเงินใช้จ่ายในการอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือน ผลการดำเนินการที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับความพึงพอใจ 100%



# หมูแพงทะลุตรุษจีน-สงกรานต์

## ไก่-ผัก-น้ำมันพืชขยับ ค่าครองชีพพุ่ง 8-10%

กลีกรฟื้นธงหมูแพงโหดยาวนานตรุษจีน-  
สงกรานต์ เนื้อไก่-ผัก-น้ำมันพืช พาเหรดจ่อ  
ขยับตามด้วยแล้ว ดันค่า **♦ อ่านต่อหน้า 12**

หมูแพง □ ต่อจากหน้า 1

ใช้จ่ายคนไทยพุ่งเพิ่ม 8-10% ขณะที่นายกสมา  
คมฯ สัมภาษณ์แนวทางแก้ปัญหาภาครัฐให้  
เกษตรกรผลิตหมูออกสู่ตลาดได้เร็ว กมธ.  
เตรียมนำเข้าที่ประชุมกททางออกสัปดาห์หน้า  
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย  
ได้ออกรายงานระบุว่า ราคาเนื้อสุกรในปี 65  
เพิ่มสูงขึ้นมาจากทั้งปัญหาโรคระบาดในสุกร  
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และการลดลงของ  
เกษตรกรเลี้ยงสุกรรายย่อย ส่งผลให้เกิดการ  
ขาดแคลนปริมาณเนื้อสุกรในตลาด โดยคาดว่า  
ในช่วงครึ่งแรกของปี 65 ราคาเนื้อสุกรจะยังขึ้น  
สูงและอาจปรับเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะก่อน  
ช่วงเทศกาลตรุษจีน และช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ขณะที่มาตรการของภาครัฐมีส่วนช่วยบรรเทา  
สถานการณ์ได้บ้าง แต่ต้องรอจนกว่าผลผลิต  
สุกรรอบใหม่ จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วง  
ครึ่งปีหลัง ราคาเนื้อสุกรจึงจะลดลง  
ทั้งนี้ คาดว่าราคาเนื้อสุกรเฉลี่ยตลอดทั้ง  
ปีจะอยู่ที่ประมาณ กก.ละ 190-220 บาท เพิ่ม  
ขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน และอาจ  
ผลักดันให้ราคาเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับ  
สูงขึ้นตาม นอกจากนี้ราคาสัตว์ุดิบอาหารอื่น ๆ  
เช่น ผัก น้ำมันพืช มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่น  
กัน จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อคนต่อ  
เดือนของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 8-10%  
ขณะที่ นายสุนทรภรณ์ ลิงหิ่ววงศ์

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยว่า  
ผู้เลี้ยงสุกร สัมภาษณ์แนวทางแก้ปัญหาสุกร  
ของภาครัฐ โดยส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงราย  
ย่อยให้ฟื้นอาชีพกลับมาเลี้ยงสุกร เพื่อให้มี  
ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ระบบโดยเร็ว หลังจากต้อง  
เลิกเลี้ยงหรือชะลอการเลี้ยงไปถึง 60% ของ  
จำนวนผู้เลี้ยงทั่วประเทศ จากที่เคยมีถึง 2 แสน  
รายเหลือเพียง 80,000 ราย โดยภาครัฐต้อง  
สนับสนุนเกษตรกรให้กลับมาดำเนินการเลี้ยง  
ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาสะสมที่เกษตรกร  
ต้องแบกรับมาตลอด ทั้งเรื่องการเร่งจ่ายเงิน  
ชดเชยจูงใจให้กับผู้เลี้ยงที่ประสบปัญหาเรื่อง  
โรคในสุกร และได้รับผลกระทบจากมาตรการ  
ของภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการทำลายสุกร เพื่อ  
ป้องกันควบคุมและกำจัดโรค รวมถึงการ  
เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ  
น้ำท่วมใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี้นี้ เพื่อให้  
เกษตรกรมีเงินทุนในการเริ่มต้นเลี้ยงสุกรใหม่  
สำหรับแนวทางแก้ปัญหา ด้วยการงด  
ส่งออกสุกรไปต่างประเทศนั้น ข้อเท็จจริงขณะ  
นี้การส่งออกหยุดไปโดยอัตโนมัติ จากปริมาณ  
สุกรที่หายไปจากระบบและไม่เพียงพอป้อน  
ตลาดในประเทศ ประกอบกับสุกรไทยมีต้นทุน  
สูงและราคาปรับเพิ่มขึ้นจึงไม่จูงใจในการสั่งซื้อ  
ส่วนที่แนะนำให้แก้ปัญหาโดยการนำเข้าสุกร  
จากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว จะยังซ้ำเติม  
ปัญหา เพราะคนไทยต้องเสี่ยงกับสารเร่งเนื้อ  
แดงที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์สุกรต่าง

ประเทศ เกษตรกรต้องเสี่ยงกับโรคสุกรที่อาจ  
ติดมากับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงผลกระทบต่อ  
ต่อวงจรการผลิตสุกรทั้งอุตสาหกรรม ต่อ  
เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชไร่เป็นวัตถุดิบอาหาร  
สัตว์ ภาคเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การเลี้ยง จนถึง  
ภาคธุรกิจอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่ ที่ต้องล่มสลาย  
เนื่องจากสุกรไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคา  
กับสุกรต่างประเทศได้

นายสันหพนธ์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรี  
ธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ  
รองประธานคณะกรรมการ(กมธ.)การพัฒนา  
เศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จาก  
ปัญหาราคาเนื้อหมูในตลาดราคาแพง โดยราคา  
ตามตลาดทั่วไปพบว่ามีราคาสูงถึงกว่า 200 บาท/  
กิโลกรัม ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคน  
ไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น  
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

นายสันหพนธ์ กล่าวด้วยว่า “กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์  
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ควรจัดเตรียม  
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งใน  
ระยะสั้นและระยะยาว แม้ว่าปัจจุบันจะมีการ  
มาตรการห้ามส่งออกเนื้อหมูไปยังต่างประเทศ  
ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย.65 ช่วยเพิ่มปริมาณหมู  
ในประเทศแค่ประมาณ 1 ล้านตัวเท่านั้น เช่น  
เดียวกับโครงการลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร พบ  
ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยไม่สามารถ  
เข้าถึงได้ ทำให้กลายเป็นการแก้ไขปัญหาที่  
ปลายเหตุ” นายสันหพนธ์ กล่าวและว่าใน  
สัปดาห์หน้า เตรียมยื่นเสนอเรื่องเข้าสู่การ  
พิจารณาในที่ประชุม กมธ.เศรษฐกิจ เพื่อ  
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป.



## กทม.ให้ครัวละ5พันทำอาชีพ ชี'เนื้อหมู'แพงยว้ยนกลางปี พณ.เล็งเปิดจุดขายไก่'ธงฟ้า'

กทม.ช่วยคนกรุงเดือดร้อนโควิด-19  
ควักเงินช่วยทำทุนสร้างอาชีพรายละ  
5 พัน ธ.ก.ส.ชี'แนวโน้มนลินค้าเกษตร  
ซ้กแถวขึ้นราคา (อ่านต่อหน้า 7)

### ต่อจากหน้า 1

### 'เนื้อหมู'

#### ห่วงงดเทศกาลโศกกระทบเที่ยว

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลกระทบการขยายเวลาการปิดระบบเทศกาลโศกในการเดินทางเข้าประเทศว่า ถ้างดระบบเทศกาลโศก 6-12 เดือน โดยมีเฉพาะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวเข้ามาปี 5-6 ล้านคน และการสร้างรายได้ 3 แสนล้านบาทอย่างแน่นอน ถ้ารัฐใช้การล็อกดาวน์จะมีผลกระทบรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปี 2563 การล็อกดาวน์ทั้งประเทศ 1 เดือน เศรษฐกิจเสียหาย 8 แสนล้านบาทถึง 1 ล้านล้านบาท และมี 2564 ล็อกดาวน์ 29 จังหวัด (กรกฎาคม-สิงหาคม) เศรษฐกิจเสียหาย 3-5 แสนล้านบาท ดังนั้น ต้องไม่มีการล็อกดาวน์ การติดเชื้อโอมิครอนจำนวนมากไม่ใช่ปัญหา เพราะไม่รุนแรงถึงเสียชีวิต

"ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสถานการณ์โควิดรุนแรง และทำให้เศรษฐกิจมีปัญหา แต่ต้องเฝ้าระวัง คาดว่า เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนักเนื่องจากมีการล็อกดาวน์จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวลงไป และปัญหานี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะหนักขึ้น ดังนั้นการล็อกดาวน์จะต้องทำเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆ" นายธนวรรธน์กล่าว

#### ผวาโรงแรมรายเล็กจ่อปิดตัว

นายธนศ ศุภสรสังข์สิ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ชลบุรี กล่าวว่า หากประเมินเฉพาะในพื้นที่พัทยา พบว่าหลังจากเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 900 คนต่อวัน แต่ระยะหลังทยอยลดลงเหลือเพียง 300 คนต่อวัน ทำให้เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 3 หมื่นคน แม้ไม่ได้เป็นตัวเลขสูงหากเทียบกับช่วงก่อนเกิด

โควิด-19 แต่ก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเข้ามาเลย ดังนั้นเมื่อรัฐบาลเลื่อนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ระบบเทศกาลโศกออกไปจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะน้อยลงอีก

"เชื่อว่าจำนวนต่างชาติที่จะเข้ามาคงเหลือไม่มากแล้ว รวมถึงยกเลิกการจองมาเที่ยวไทยไปแบบอัตโนมัติ โดยเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 ได้อานิสงส์จากเทศกาลโศกทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาแตะ 50% ได้ ส่วนเดือนมกราคมนี้เมื่อมีการยกเลิกเดินทางไป อัตราการเข้าพักคงเหลืออยู่เพียง 20% เท่านั้น และเมื่อมีการระบาดสายพันธุ์โอมิครอนเกิดขึ้น รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมและยกระดับมาตรการควบคุม คาดว่าเดือนกุมภาพันธ์ อัตราการเข้าพักคงลดลงเหลือเพียง 15% เท่านั้น" นายธนศกล่าว

นายธนศกล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มคนที่พึ่งพาตลาดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย โรงแรมระดับ 3 ดาวลงไป คงต้องกลับไปปิดกิจการอีกครั้ง และคงไม่รู้ว่าจะกลับมาเปิดได้อีกเมื่อใด หากเกิดการเลิกจ้างแรงงานอีกครั้งในรอบนี้ คาดว่าจะยาวกว่าในรอบ เพราะผลกระทบในรอบที่ผ่านมาที่หนักมากเกินไปแล้ว แม้เข้าใจว่ารัฐบาลต้องควบคุมการระบาดให้ได้ แต่อยากให้ทำควบคู่กับการเดินทางเศรษฐกิจด้วย

#### กทม.ให้ทุนทำอาชีพครัวละ5พัน

ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพแก่ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร และประสบปัญหาความเดือดร้อนสูญเสียงานหรือรายได้ จากการระบาดของโควิด-19 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ในวงเงินครอบครัวละ 5,000 บาท เบื้องต้น กทม.ได้จัดสรรเงินให้สำนักงานเขต 1 ล้านบาทต่อเขต จัดสรรให้ครอบครัวผู้เดือดร้อนเขตละ 200 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ครอบครัวผู้เดือดร้อน 10,000 ครอบครัว โดยสั่งให้เร่งรัด

จัดสรรเงินสนับสนุนประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์

"สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือเงินสนับสนุนประกอบอาชีพ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ตามทะเบียนบ้าน และต้องเป็นผู้ที่ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ยากจน สูญเสียงาน/รายได้ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องได้รับผลกระทบจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร เลิกกิจการ ทำให้ตกงาน ถูกเลิกจ้าง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสาร ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และ 3.รูปถ่ายร้านค้า จำนวน 2 ใบ ได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต" พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

#### แนวโน้มนลินค้าเกษตรราคาเพิ่ม

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนมกราคม 2565 พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุก รากคาวทูที่ กก.ละ 77.56-81.29 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.45-6.31% เนื่องจากความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่ม ขณะที่มีผลผลิตสุกมีแนวโน้มลดลง กุ้งขาวแวนนาไม กก.ละ 163.73-164.39 บาท เพิ่มขึ้น 0.45-0.85% เนื่องจากเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เพียง 5.82% ของผลผลิตทั้งปี ขณะที่ความต้องการบริโภคกุ้งเพิ่ม และการท่องเที่ยว

นายสมเกียรติกล่าวว่า โคนเนื้อ ราคาอยู่ที่ กก.ละ 98-101 บาท เพิ่มขึ้น 0.29-3.36% เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวบริการและร้านอาหารเปิดบริการได้ช่วงปีใหม่ รวมถึงการทยอยส่งโคไปจีนตามคำสั่งซื้อกว่า 5 แสนตัว ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ต้นละ 9,966-10,075 บาท เพิ่มขึ้น 1.17-2.27% เนื่องจากฮ่องกงต้องการใช้



ช่วงเทศกาลตรุษจีน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ต้นละ 8,160-8,460 บาท เพิ่มขึ้น 1.18-4.90% หลังผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ .08-9.16 บาท เพิ่มขึ้น 0.85-1.73% หลังสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 54.95-55.90 บาทต่อ กก. เพิ่มขึ้น 3.46-5.25%

นายสมเกียรติกล่าวว่า ส่วนสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ ต้นละ 7,644-7,701 บาท ลดลง 0.70-1.43% เนื่องจากการแข่งขันราคาข้าวยังคงรุนแรง มันสำปะหลัง กก.ละ 2.20-2.26 บาท ลดลง 0.88-3.51% เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมัน กก.ละ 8.10-8.40 บาท ลดลง 3.22-6.60% เนื่องจากภาครัฐยังคงขอความร่วมมือโรงงานสกัดตรงราคาน้ำมันปาล์มดิบจากการที่ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดปรับตัวสูงขึ้น

## เนื้อหมูแพ่งยาวถึงกลางปี

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาเนื้อสุกรปรับตัวสูงว่า จากโรคระบาดในสุกร ต้นทุนการผลิตต่างๆ เพิ่มขึ้น จะผลักดันให้ราคาเนื้อสุกรในปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าในช่วงครึ่งแรกปี 2565 ราคาจะยังอยู่ในระดับสูงและอาจปรับเพิ่มขึ้นไปอีก โดยเฉพาะก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้สมมุติฐานที่การระบาดของโควิดในประเทศไม่รุนแรง ขณะที่มาตรการต่างๆ ของภาครัฐมีส่วนช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้บ้าง แต่คงต้องรอจนกว่าผลผลิตสุกรรอบใหม่ที่จะเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาเนื้อสุกรจึงจะย่อตัวลง

ทั้งนี้ คาดว่าราคาเนื้อสุกรเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2565 จะอยู่ในกรอบ 190-220 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นราว 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอาจผลักดันให้ราคาเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อไก่ปรับตัวสูงขึ้นตาม นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบอาหารอื่นๆ เช่น ผัก น้ำมันพืช ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะกระทบต่อทั้งผู้ประกอบการขายปลีก โดยเฉพาะรายย่อย ร้านอาหาร ตลอดจนผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้น 8-10% ท่ามกลางภาวะที่ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ก็เริ่มมีสัญญาณปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

## จวกรัฐแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

นสพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องราคาเนื้อสุกรภาครัฐจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมไม่ได้ แต่ต้องแก้ไขบนพื้นฐานของความจริง การที่

นำมาตรการร่งพามาใช้ยังไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากปัจจุบันกำลังการผลิตไม่เพิ่มและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง การเข้ามาตรการดังกล่าวจะยิ่งบีบให้ผู้เลี้ยงสุกรอยากออกจากอาชีพนี้มากขึ้น เช่นเดียวกับการใช้วิธีนำเข้าสุกร ซึ่งในยุคสมัยหนึ่งรัฐบาลอนุญาตให้สามารถนำเข้าสุกรมีชีวิต ตอนนั้นส่งผลให้ผู้เลี้ยงรายเล็กต้องออกจากอาชีพชั่วคราวเพราะสู้ไม่ไหว

นสพ.วิวัฒน์กล่าวว่า จากผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้เลี้ยงรายย่อยจากเดิมกว่า 2 แสนราย ปัจจุบันเหลือในระบบเพียง 8 หมื่นรายเท่านั้น และมีแนวโน้มที่จะออกจากระบบเพิ่มอีก หากรัฐบาลยังยืนยันจะใช้กลไกเดิมๆ อาทิ ห้ามส่งออกสุกรมีชีวิต และตรึงราคาหน้าฟาร์ม เป็นต้น จากข้อมูลของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิภบอรรถ) เดิมที่มีจำนวนกว่า 22 ล้านตัว ปัจจุบันเหลือเพียง 12.5 ล้านตัว หรือหายไปกว่า 40%

“จากข้อมูลดังกล่าว ยิ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้ เบื้องต้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมออกมาช่วยเหลือด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้ว แต่ควรเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็ว” นสพ.วิวัฒน์กล่าว

## ปัญหาระดับชาติกระทบมั่นคงอาหาร

นสพ.วิวัฒน์กล่าวว่า ส่วนความกังวลเรื่องราคาเนื้อสุกรจะพุ่งถึง 300 บาท/กิโลกรัม ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือไม่ สมาคมยอมรับว่าการคาดการณ์ราคาในระยะนี้ทำได้ยาก เพราะต้องต่อสู้กับโรคระบาดหรือไวรัสในสุกร ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษา รวมถึงต้องสู้กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

“เรื่องนี้ถือเป็นปัญหาระดับชาติ ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะปัจจุบันเริ่มกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร ภาคเกษตร และพืชไร่ จากนี้ไปจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าราคาเนื้อสุกรที่แพงขึ้น ทางผู้ค้าไม่ได้มีเจตนาทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนแต่อย่างใด แต่หากถามว่าผู้บริโภคจะเจ็บอีกนานไหม ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการรัฐที่ออกมา” นสพ.วิวัฒน์กล่าว

## พิจิตรจัดโปรโมชั่นขายราคาถูก

ที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร นายชนก มากพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดจุดจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก มีประชาชนมาต่อแถวรอซื้อจำนวนมาก ทั้งหมูเนื้อแดงและหมูสามชั้นในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท จำกัดจำนวนคนละไม่เกิน 1 กิโลกรัม จำหน่าย 80 กิโลกรัมต่อวันต่อจุด ต่อเนื่องจนถึง

วันที่ 21 มกราคมนี้

## เปิดจุดขายไก่ธงฟ้าแก้หมูแพง

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในหารือกับผู้เลี้ยงไก่และผู้ค้าปลีก เพื่อร่วมจัดจุดจำหน่ายไก่สดในราคาประหยัด เป็นการลดภาระประชาชนและจูงใจให้ประชาชนทานโปรตีนทดแทนเนื้อหมูที่มีราคาสูง ส่วนปริมาณและราคาคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ และเริ่มเปิดจุดจำหน่ายไก่สดราคาประหยัดก่อนเข้าเทศกาลตรุษจีนภายในสัปดาห์หน้า ส่วนการแก้ปัญหาหมูแพง ต้องติดตามหลังจากที่มีมติห้ามส่งออก และแช่แข็งสต็อก ซึ่งสั่งการให้เอาผิดทันทีหากพบว่ามีกักตุนหรือบิดเบือนจนกระทบต่อตลาดเนื้อหมู ส่วนเรื่องนำเข้าต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งเรื่องปริมาณและมาตรการดูแลเรื่องการปนเปื้อน

“ตอนนี้สั่งการให้กรมการค้าภายในและปลัดกระทรวง ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภค ที่กำลังผันแปรได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น แก๊สพุ่งดีด เตรียมสูงขึ้น การส่งออกสินค้าไทยไปขายแดนติดเรื่องด่านชายแดน ซึ่งในวันที่ 10 มกราคมนี้ ก็จะเดินทางไปจังหวัดหนองคาย เพื่อหารือเปิดด่านเพิ่มระหว่างไทยกับลาว เพื่อให้สินค้าไทยสามารถส่งออกได้สะดวกขึ้นและส่งไปถึงจีนโดยไม่ติดขัด อีกเรื่องที่ต้องเตรียมรับมือผลไม้ไทยที่จะออกสู่ตลาดในช่วงหน้าร้อนนี้ เป็นต้น” นายจรินทร์กล่าว

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีสั่งการว่าเริ่มต้นปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานเชิงรุก เพื่อให้บริการและดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและให้ทั้งหมดมอนิเตอร์ราคาสินค้าทุกรายการทั่วประเทศ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมรายการสินค้าที่สามารถลดราคาช่วยประชาชนเพิ่มเติม นอกเหนือจากโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot16

## หมูทอดสงขลาพุ่งเกือบเท่าตัว

ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวสำรวจเชิงหมูในตลาดสดสงขลา พบว่าราคาปรับราคาสูงขึ้นเมื่อสามชั้นราคา กก.ละ 190-200 บาท เนื้อสัน กก.ราคา 180-190 บาท สันใน กก.ละ 199 บาท ซีโครง กก.ละ 180-200 บาท เนื้อแดง กก.ละ 160-190 บาท ขาหมู กก.ละ 95-100 บาท

นายอนันต์ แก้วปัญญา พ่อค้าหมูที่ตลาดไถ่ไฉ่ จ.สงขลา กล่าวว่า ขายเนื้อหมูขาดและ

มานานกว่า 30 ปี เพิ่งพบเห็นราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้ โดยหมูสามชั้น เดิม กก.ละ 170 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 240 บาท และมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงทำให้ผู้ค้าเนื้อหมูชำแหละจำเป็นต้องปรับเพิ่มตามราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยลูกค้าที่มาเลือกตั้งชื่อ จำเป็นต้องซื้อลดน้อยลงและหันไปซื้อเนื้อสัตว์อื่นแทน อยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว

### บอร์ดอีอีซีเร่งลงทุนปี2.2ล้านล.

ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยผลการประชุมว่า ได้ตั้งเป้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ว่า ปี 2565 จะขับเคลื่อนแผนลงทุนระยะ 2 อีอีซี (ปี 2565-2569) ให้เกิดการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท จากการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน 2 แสนล้านบาท ดึงดูดการลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ต่อยอดจากฐานปกติ และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) ปีละ 4 แสนล้านบาท ยกกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ดันเศรษฐกิจประเทศ (จีดีพี) ปีละ 5% มูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการของไทยสูงขึ้นต่อเนื่อง

นายคณิตกล่าวว่ ปีนี้ทั้ง 4 โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุด และแหลมฉบัง จะเดินหมากก่อสร้าง ใช้เงินไทย ใช้บริษัทไทย ใช้คนไทย ร่วมสร้างประเทศไทย โดยรัฐได้ผลตอบแทน 2 แสนล้านบาท โดยที่ประชุม กพอ.รับทราบความก้าวหน้าการลงทุนรูปแบบร่วมรัฐ-เอกชน (พีพีพี) ทุกโครงการ มั่นใจก่อสร้างได้ตามแผนทั้งหมด เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศรวม 6.5 แสนล้านบาท

เช่นเดียวกับนายปรีชา เจริญเลิศวารกุล พ่อค้าขายหมูทอด กล่าวว่า จำเป็นต้องรับราคาขายจากเดิมขีตลด 30 บาท ททยอยปรับเพิ่มขึ้นมาขีตละ 5 บาท จนขณะนี้ราคาหมูสามชั้นทอดขึ้นมาเป็นขีตละ 55 บาท หมูเนื้อแดงทอด ขีตละ 50 บาท ทำให้ลูกค้าซื้อลดน้อยลงไปกว่าร้อยละ 80 แล้ว



# รม.ลุยแก้หมูแพง คำสั่งห้ามส่งออกมีผลแล้ว จีฟาร์มแจ้งการครอบครอง

รัฐบาลขอผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามส่งออกหมูเป็น โดยเคร่งครัด หลังราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งให้ผู้เลี้ยง ตั้งแต่ 500 ตัว และผู้ครอบครองหมูชำแหละตั้งแต่ 5,000 กก. แจ้งปริมาณการครอบครองต่อ **ต่อ : หมูแพง - หน้า 9**

## หมูแพง

พาณิชย์จังหวัด ด้าน พาณิชย์ จัดโครงการ หมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยปช.ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ในหลายจังหวัด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูแพง ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและร.มว. กลาโหม และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.มว. พาณิชย์ เป็นประธาน ได้มีมาตรการ 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ถ้าสุดกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาราคาหมูแพงได้มีผลบังคับแล้ว ประกอบด้วย การห้ามส่งออกหมูและการกำหนดให้ผู้เลี้ยงต้องแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและจัดทำบัญชีสินค้าและเนื้อหมู ต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเนื้อหมูแพงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับทุกปัญหาที่กระทบปากท้องประชาชน จึงได้เร่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมมีแนวทางแก้ไขที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ป้องกันกรณีเกิดปัญหาซ้ำ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

รองโฆษกกล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เรื่องห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร มีสาระสำคัญห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในที่นี้คือตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2565 ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 3 เดือน

ฉบับที่ 2 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร มีสาระสำคัญเป็นการบังคับให้ ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ซึ่งครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีความสามารถหรือครอบครองแทนผู้อื่นต้องแจ้งปริมาณการเลี้ยง การซื้อ การจำหน่าย การส่งออก ปริมาณคงเหลือราคาจำหน่าย สถานที่เก็บ และสถานที่เลี้ยง รวมถึงให้

ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละแยกชิ้นส่วนซึ่งประกอบด้วย เนื้อไหล่ เนื้อสะโพก เนื้อสันคอ เนื้อสันนอก เนื้อสันใน และเนื้อหมูสามชั้น ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีความสามารถหรือครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการซื้อ การจำหน่าย การใช้ การส่งออก การรับฝาก ปริมาณคงเหลือราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บ

ทั้งนี้ให้แจ้งภายในวันที่ 10 ม.ค. 2565 และให้แจ้งครั้งต่อไปเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปโดยหากเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพฯ และจ.นนทบุรีให้แจ้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่วนที่อยู่ในจังหวัดอื่นให้แจ้ง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส่วนช่องทางแจ้ง สามารถแจ้งโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) หรือทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องลงนามในบันทึกแสดงความตกลงในการแจ้งทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมกันนี้ผู้เลี้ยง ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ผู้ครอบครองต้องจัดทำบัญชีคุมสินค้า แสดงปริมาณการเลี้ยง ปริมาณการซื้อ ราคาซื้อ ราคา ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สำหรับประกาศฉบับที่ 2 นี้ มีผลนับถัดจากวันประกาศ ในที่นี้คือตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2565 ต่อเนื่องไปเป็นเวลา 1 ปี ที่ร้านขายหมูไก่ศักดิ์ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ พาณิชย์จังหวัดพังงา ออกติดตามการดำเนิน “โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน” เพื่อจำหน่ายหมูเนื้อแดงให้กับประชาชนผู้บริโภค ในราคากิโลกรัมละ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 8 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14863

หน้า: 1 (กลางขวา), 9

Col.Inch: 59.40 Ad Value: 53,460

PRValue (x3): 160,380

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รบ.ลุยแก้หมูแพงคำสั่งห้ามส่งออกมีผลแล้ว

150 บาท ระหว่างวันที่ 6-15 ม.ค.2565  
ซึ่งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  
2 ร้าน คือ ร้านหมูโก๋ศักดิ์ ต.ถ้ำน้ำผุด  
อ.เมือง จ.พังงา และร้านหมูนายดิน  
ตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา

จากสถานการณ์ราคาสุกรปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมีมาตรการแก้ปัญหา  
ปัญหาสุกรแพง 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะสั้นและระยะยาว โดยการห้าม  
ส่งออกสุกรมีชีวิต 3 เดือน เริ่ม 6 มกราคม-  
5 เมษายน 2565 ช่วยเหลือราคาอาหาร  
สัตว์ จัดสินเชื่อพิเศษให้เกษตรกร ส่งเสริม  
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทน  
การนำเข้าจากต่างประเทศ ยกเว้น  
มาตรฐานฟาร์มเกษตรกร เป็นต้น

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค.2565  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ร่วมกับ  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาและบริษัท  
ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด จัดจำหน่ายเนื้อสุกร  
ชำแหละ ราคาโลกรั่มละ 150 บาท  
"โก๋สด ไข่โก๋" และผลิตภัณฑ์อื่นเพื่อเป็น  
ทางเลือกให้กับผู้บริโภค ณ บริเวณหน้า  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา อีกด้วย  
ซึ่งในหลายจังหวัดได้มีการดำเนินโครงการนี้  
ด้วยเพื่อช่วยเหลือประชาชน



# ธุรกิจค้าปุ๋ยไทยดิสรูปต์สู่'โก กรีน'

- 'จีน'ไล่ปิดตรง.จุดซัพพลายวัตฤดูติบ
- มิตรผลรุกใต้เจาะสวนยาง/ปาล์ม

นายพงศกร ว่องวุฒิโกศล ผู้อำนวยการธุรกิจปุ๋ย บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดเผยว่า ปี 2565 แนวโน้มราคาปุ๋ยคงทรงตัวระดับสูงขึ้นต่อจากไตรมาส 3/2564 จากปัจจัยหลักคือ ต้นทุนการผลิตปุ๋ยปรับสูงขึ้น 3 เท่าตัว แต่ราคาจำหน่ายปุ๋ยปรับได้ไม่ถึง 2 เท่าตัว เพราะวัตถุดิบผลิตปุ๋ยที่บริษัทใช้มาจากแม่ปุ๋ยล้วนไม่ได้ใช้ฟอสเฟต (ดินปืน) โดยราคาเฉลี่ยตันละ 14,000-15,000 บาท อยู่อู่ที่ 20,000 บาท ซึ่งราคาปุ๋ยที่ยังไม่ลงในช่วงครึ่งแรกปีนี้จากซัพพลายในตลาดโลกลดลงมาจาก 2 ปัจจัยคือ นโยบายรักษารัฐกิจจีน ที่มุ่งสู่สีเขียว (go green) ของโลก ลดใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นตัวตั้งต้นของแอมโมเนียที่จะนำมาผลิตแม่ปุ๋ยไนโตรเจนและยูเรีย และโพแทสเซียม (P) พอปลังงานน้ำมันหายไป พลังงานถ่านหินหายไป พลังงานสะอาดไม่สามารถเอามาตั้งต้นวัตฤดูติบผลิตปุ๋ย ตรงนี้เป็นประเด็นเลย การขอรัดซัพพลายวัตฤดูติบในปีที่ผ่านมา จีนระงับการส่งออกแม่ปุ๋ย จึงเหลือแค่แหล่งตะวันออกกลาง รัสเซีย และอเมริกาเหนือ ทำให้ราคาไม่ปรับลดลง และจากต้นทุนยังแพงจะกระทบต่อผู้ผลิตรายย่อยซึ่งในไทยมีผู้ผลิต 300 ราย ในจำนวนนี้เป็นรายใหญ่ไม่เกิน 15 ราย รายเล็กๆ มีโอกาสปิดตัวเพิ่มอีก โดยตลาดไทยมีความต้องการใช้ 5-7 ล้านตัน

“ล่าสุด จีนสั่งควบคุมการส่งออกปุ๋ยที่ผลิตภายในประเทศเพื่อเก็บไว้สำหรับใช้ภายในประเทศก่อน จนถึงหลังตรุษจีนจึงจะพิจารณา ทบทวนอีกครั้ง หมายถึงโรงงานมิตรผลในจีน

ไม่สามารถส่งออกปุ๋ยสำเร็จรูปกลับมาไทยได้ เดิมกะนำเข้า 1 หมื่นตัน หากปีนี้ไทยใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น บริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตในไทย สำรองความต้องการเพิ่มขึ้น ส่วนราคาขายปลีกอ่อนตัวลงต้องดูสถานการณ์วัตฤดูติบและราคาต้นทุน แต่ที่ประเมินอ่อนตัวครึ่งปีหลัง แต่จากปัญหาการค้าปุ๋ยแพง เชื่อว่าจะทำให้ชาวสวนชาวไร่ปรับตัวใช้ปุ๋ยถูกวิธมากขึ้น ไม่ใช่การหว่านเหมือนอดีตแต่เป็นการขุดดินวางกลมใกล้ราก” นายพงศกรกล่าว

นายพงศกรกล่าวต่อว่า ในส่วนบริษัทปี 2565 ตั้งเป้าหมายรายได้ 3,500 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2564 ที่มีรายได้ 3,000 ล้านบาท และมีปริมาณ 230,000 ตัน เดิมรายได้หลักมาจากชาวสวนอ้อย แต่ปีนี้จะเริ่มรุกตลาดพืชอื่น และปรับสัดส่วนรายได้ 60% จากจำหน่ายปุ๋ยให้ชาวไร่อ้อย และอีก 40% จากพืชอื่น โดยเฉพาะเจาะพื้นที่ใต้ที่เป็นชาวสวนปาล์มและยางพารา ในส่วนการผลิต ปัจจุบันกลุ่มมิตรผลมีโรงงานปุ๋ยอยู่ใน 3 ประเทศ คือ ไทย กำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปี ลาว กำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปี และ จีน 300,000 ตันต่อปี ตอนนี้ใช้กำลังผลิตยังไม่เต็ม 100% ยังสามารถขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งทั้ง 3 โรงงานสามารถบริหารจัดการวัตฤดูติบแม่ปุ๋ยได้ อาทิ แอมโมเนียซัลเฟต เป็นตัวหลักที่นำเข้า ที่จีนออกมาตรการก็ต้องรอหลังตรุษจีนจะได้ทบทวนด้านโรงงานตามมาตรการที่จีนกำหนด แต่ยังมีแหล่งผลิตอื่น ส่วนในลาวเป็นซัพพลายเออร์เพราะมีแหล่งโพแทสเซียม 3 แหล่งแต่ไม่ใหญ่มาก ส่งให้กับจีน ผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ส่วนแหล่งวัตฤดูติบในไทยเดิมไทยเคยมีแผนจะพัฒนาเหมือนโพแทชที่ชัยภูมิมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการต่อ ถ้าเราขายได้คือแหล่งใหญ่เทียบเท่าแคนาดา ซัพพลายประมาณ 300 ล้านตันได้ 300 ปีกว่าจะหมด



# สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ห่วงศก.เจ็ง ซึ่ ‘เศรษฐกิจ’ สามชั้นพุ่งแตะโลละ 300

ยธ.จัดมหกรรมแก้หนี้ 25-26 ก.พ. ประเดิมลูกหนี้ กทม.-ปริมณฑล กว่า 8 หมื่นรายเข้าไกล่เกลี่ย ก่อนกระจายทั่วประเทศ (อ่านต่อหน้า 12)

## สามชั้นพุ่ง

### หอค้าค้านเหมาล็อกดาวนั้

กรณีกระทรวงสาธารณสุขประกาศศยกรดับการเตือนภัยโควิด-19 จากเดิมระดับ 3 เป็นระดับ 4 โดยจะมีข้อแนะนำและมาตรการเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อ รวมถึงชะลอการเดินทาง เช่น การให้ทำงานที่บ้าน การเดินทางข้ามจังหวัด การเคลื่อนย้ายของคน และการจำกัดการรวมกลุ่ม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยอยากให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและความเสียหายอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต่างได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง รวมทั้งระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จึงคิดว่ามาตรการในช่วงนี้คงต้องเน้นการเพิ่มความระมัดระวัง คุมเข้มสถานประกอบการที่มีประชาชนใช้บริการอย่างหนาแน่น

“หอการค้าไทยไม่เห็นด้วย หากภาครัฐจะยกระดับมาตรการ ด้วยการล็อกดาวนั้ทุกกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายมหาศาลกับเศรษฐกิจแล้ว ยังจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนภายในประเทศลดลง เนื่องจากที่ผ่านมารายการอากาศของประเทศเพิ่งกลับมาคึกคัก ประชาชนเริ่มสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงปกติได้มากขึ้น หากกลับไปล็อกดาวนั้จะทำให้ประเทศต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง” นายสนั่นกล่าว

นายสนั่นกล่าวต่อว่า ภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเน้นการเพิ่มมาตรการคุมเข้มใน

พื้นที่เสี่ยง จัดเตรียมระบบสาธารณสุขในแต่ละจังหวัดให้มีความพร้อม โดยเฉพาะเตียงผู้ป่วยรุนแรง ภาคเอกชนเห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลที่ขอให้มีการเวิร์กพรอมโฮมในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามอาการ

### คาดล็อกดาวนั้แบบอ่อนๆ

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ Chief Research Officer บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า หากสถานการณ์การระบาดของโอไมครอน

(อ่านต่อหน้า 15)

## ต่อจากหน้า 12

## สามชั้นพุ่ง

เป็นไปอย่างที่คาดคือ 1.ผู้ป่วยไปแตะจุดสูงสุด 27,00 ราย/วัน ช่วงปลายเดือนมกราคม ก่อนลดลงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และ 2.ทางการประกาศมาตรการขอพดล็อกดาวนั้กลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จีดีพีจะชะลอตัวลงในไตรมาส 1/2565 เป็นหลัก สาเหตุมาจากการอุปโภคบริโภคและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยลดลงเข้าไตรมาส 2/2565 อาจเป็นไปได้ที่ตัวเลขเศรษฐกิจและการบริโภคจะกลับมามีฟื้นตัว หากการระบาดของโอไมครอนทำให้เกิดสถานการณ์ภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งเป็นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและองค์กรระหว่างประเทศ จะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนับตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 ดีมาก ทั้งแง่การบริโภคฟื้นตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น จีดีพีไทยปีนี้ น่าจะโตได้ 3.6% ฟื้นตัวจากปีก่อนขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดไว้ที่ 1%

นายสุกิจกล่าวว่า คาดว่ามาตรการล็อกดาวนั้หลังปีใหม่จะไม่เข้มงวดเหมือนปีก่อนที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งจะคล้ายกับหลายประเทศที่ใช้มาตรการเข้มงวดน้อยลงกว่า กรณีแยลสุดอาจออกมาตรการคุมเข้มเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบาดหนัก (พื้นที่สีแดงเข้ม) ช่วงเวลาไม่เกิน 1 ไตรมาส ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจไม่มากนัก

### ซึ่ศก.ไทยปี'64ฟื้นแยลสุดในโลก

นายบุญลย์ นลินธรากร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (เฟทโก้) เปิดเผยว่า แนวโน้มหุ้นไทยอยู่ในขาขึ้น แม้มีการระบาดโอไมครอนและความกังวลธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดวงเงินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) แต่มองว่าภาพตลาดหุ้นไทยคงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว มองว่าตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากฐานเศรษฐกิจต่ำมา 2 ปี จำนวนนิติวัคชินสูงชันทำให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ รัฐบาลยังมีช่องว่างทางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม อาทิ ซ้อปตีมีคีน รวมถึงรัฐบาลมีความสามารถกู้เงินเพิ่มได้ถึง 60% ของจีดีพี คิดเป็นเม็ดเงิน 1.5 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะมีการออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม

### ลดค่าไฟจริงดีเซล

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม ได้เห็นชอบการจัดสรรผลประโยชน์บัญชีเทกออร์ เพย์ (เงินไม่ใช้ก็ต้องจ่าย) จากแหล่งก๊าซธรรมชาติเมียนมา (เยตากูน-ยาดานา) โดยให้นำเงินผลประโยชน์ของบัญชีเทกออร์ เพย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 13,594 ล้านบาท คืนภาครัฐทั้งหมด เพื่อใช้อุดหนุนค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟพี) คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดได้ 22 สตางค์ต่อหน่วย

“ส่วนค่าครองชีพอื่นกระทรวงพลังงานยังคงนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร แต่ราคาก๊าซแอลพีจีที่ตรึงราคา 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ลึนสุดเดือน



มกราคมนี้ เบื้องต้นจะมีการพิจารณาปรับโครงสร้างราคา โดยการทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเพื่อลดภาระเงินอุดหนุนต่อไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้" นายกุลิศกล่าว

### เร่งฟื้นฟูผู้เลี้ยงหมูรายย่อย

กรณีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหามูลราคาแพง อาทิ หยุดการส่งออกสุกรมีชีวิตชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน (6 มกราคม-5 เมษายน 2565) การส่งเสริมเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มจำนวนสุกรเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดให้มากขึ้น

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากนี้กระทรวงเกษตรฯจะเร่งดำเนินการมาตรการระยะกลางและระยะยาวทันที โดยฟื้นฟูผู้เลี้ยงรายย่อย 180,000 ราย หาพันธุ์หมูให้ในราคาทุน โดยจะขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ผลผลิตสุกรเพิ่มส่งให้เกษตรกรรายย่อยเลี้ยง โดยจะใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้ "โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร" เข้ามาสนับสนุน เพื่อใช้เป็นต้นทุนในการดำเนินการ

นายประภัตรกล่าวว่า ราคาเนื้อหมูสดในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น จากการสำรวจพบว่าต้นทุนการเลี้ยงสุกรให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม มีค่าอาหารเฉลี่ย 6,000 บาท/ตัว แต่จากการสำรวจเดิมของคณะกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรประเมินไว้ที่ 3,300 บาท/ตัว ดังนั้น ต้องทบทวนอีกครั้งให้ตรงกันและเป็นต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงต้องขอความร่วมมือผู้ปลูกและผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ ให้ไปปรับลดราคาลง โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มาตรการต่างๆ จะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายลง

### 'ปศุสัตว์' เดินหน้ามาตรการ

นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เดิมจะมีการประชุมร่วมกับกับผู้เลี้ยงสุกรในวันที่ 7 มกราคม ขณะนี้คงยกเลิกการไปก่อน เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มกราคม กกร.ได้มีมติแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว รวมถึงมีข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย

ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว หลังจากนี้ผู้ที่รับผิดชอบจะเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนในพื้นที่

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอ กกร. ออกมาตรการห้ามส่งออกเป็นเวลา 6 เดือน หรือตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน เพื่อสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสุกรรุ่นใหม่ ที่จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6-9 เดือนจากนี้ แต่กังวลว่าจะกระทบต่อผู้ค้าสุกรเดิมที่มีสต็อกไว้ และบางส่วนเสนอนำเข้าหมูจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่ามาเสริมอีกทาง และผู้ค้ารายใหญ่เสนอให้ปล่อยราคาตั้งแต่ต้นทาง (ฟาร์มเลี้ยง) ถึงผู้บริโภค ไปตามกลไกตลาดเพื่อให้ผู้เลี้ยงมีกำลังใจในการเลี้ยงสุกร และเพิ่มอาชีพผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยอีกครั้ง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาหมูในระยะเวลาและใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนราคาจะอ่อนตัวลงเอง

### ตรุษจีนสามชั้นแตะโลละ 300

ที่ จ.นครพนม ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม นางดาราดันต์กษัยอาหารสำเร็จบรรจูดง กล่าวว่า ชายอาหารดุงมานานเกือบ 20 ปี ก่อนหน้านี้ขายเพียงดุงละ 4-8 บาท แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่อำนวย สินค้าตัวดุงดิบส่วนประกอบสำคัญแพงขึ้น ทั้งหมู ทั้งไก่ จึงปรับราคาขึ้นมาเป็นดุงละ 8 บาท และ 20 บาท ขายราคาถูกเพราะต้องการช่วยเหลือลูกค้าด้วย แม้กำไรจะน้อยแต่ขายดีหมดทุกวัน

ที่ จ.ราชบุรี นางวรรณิสา หมั่นรัตน์ เจ้าของเขียงหมูเจ๊วรรณ ในตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี กล่าวว่า ราคาหมูตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาก จากที่เมื่อก่อนเคยขายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 120 บาท ตอนนี้อยู่ที่ กก.ละ 140 บาท ซี่โครงขายราคา กก.ละ 120 บาท แต่ตอนนี้ขึ้นราคาไปมาก คาดว่าช่วงตรุษจีนในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ คาดว่าราคาหมูสามชั้นจะปรับเพิ่มขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 300 บาทแน่นอน เพราะตรุษจีนหมูสามชั้นขายดีกว่าหมูประเภทอื่น ส่วนหมูเนื้อแดงอาจจะขึ้นเป็น กก.ละ 250 บาท

จ.อุทัยธานี น.ส.เฉลิมรัตน์ พันธุ์เมฆ เจ้าของเขียงหมู อ.หนองฉาง อายุ 38 ปี กล่าวว่า ช่วงนี้หมูเป็นราคาแพงมาก สั่งซื้อจากฟาร์มอยู่ที่ 110 บาทต่อกิโลกรัม ต้อง

ขยับราคาขายชำแหละขึ้นมาอีก แต่ก็ต้องให้พ่อค้าแม่ค้าซื้อไปทำอาหารขายได้ด้วยยอมได้กำไรน้อยลงเพราะขึ้นราคาไปกว่านี้ ก็คงไม่ไหว ขณะที่อาหารหมูก็มีการปรับขึ้นราคาเช่นกัน โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 3 มกราคม ได้ปรับราคาอีกกระสอบละ 30-40 บาท หรือกระสอบละ 500-600 บาท

### หมูกระทะชยันนาท้อปิดตัว

จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้านเจริญบุฟเฟต์ หมูกระทะบึงย่าง มีการปรับตัวโดยปิดหน้าร้านให้พนักงานหยุดงานชั่วคราว โดยหันมาขายเป็นชุดเริ่มต้นที่ 200 บาทมีบริการส่งสินค้า เพราะผู้ราคาหมูไม่ไหว ขณะที่ราคาหมูปรับขึ้นเช่นกัน ตอนนีขนาด 30 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 250 บาท นำมาเผาขายในราคาถล่มละ 300 บาท ได้กำไรแค่ 50 บาท ต้องประคองตัวเองช่วงนี้ไปก่อน ถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นที่จะคลี่คลาย คงต้องปิดตัวเองลงเพราะทุนรับต้นทุนไม่ไหว

จ.นครราชสีมา นางรัฐรัตน์ สันณะภาณิช เจ้าของร้านยูจิ้งเนื้อย่างเกาหลี ซึ่งขายหมูกระทะแบบบุฟเฟต์ ตลาดเซฟวัน อ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ทางร้านได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมด หมูสามชั้น แม้กระทั่งหมูที่หมักแล้วซึ่งสั่งกับบริษัทขายส่งก็ขึ้นราคา อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางร้านยอมรับภาระต้นทุน ไม่ได้ขึ้นราคา แต่คงแบกต่อไปไม่ไหวเพราะราคาหมูมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องปรับขึ้นจากหัวละ 179 บาท เป็น 199 บาท เชื่อว่าลูกค้าคงเข้าใจ

### แก้หนี้คุมสหกรณ์ปล่อยกู้

สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก้ไขปัญหานี้ขึ้นทั้งระบบ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมพร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวผ่านภารกิจกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดเพดานของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสมาชิกและการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินทั้ง 2 ประเภท ภายใต้การแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นายวิศิษฐ์กล่าวอีกว่า ในการทำธุรกรรม



ของสหกรณ์ปัจจุบันมีการพยายามสร้างรูปแบบจูงใจให้กู้เงินกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากว่างกฎกระทรวงเรื่องการบริหารจัดการและกำกับทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ... ที่รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ เมื่อประกาศฉบับบังคับใช้จะเป็นประโยชน์ในการกำกับสหกรณ์ได้ดีขึ้น เพราะจะมีเรื่องการกำกับการกู้ยืม การกู้ยืมซ้ำซ้อน และกำกับกิจกรรมทางการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น

นายวิศิษฐ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน กรมได้กำกับดูแลสหกรณ์ในเรื่องธุรกรรมทางการเงิน เพื่อไม่ให้ใช้การจูงใจทางการเงินและป้องกันการกู้เงินจนหนี้สินล้นพ้นตัว มีประเด็นสำคัญคือการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ไม่ให้เกิน 4% จากเดิมสหกรณ์จะให้สูงถึง 7% เพื่อระดมเงินฝาก แต่โดยเฉลี่ยสหกรณ์จะให้สมาชิกอยู่ที่ประมาณ 2% เท่านั้น และเร็วๆ นี้ กรมอาจออกประกาศฉบับใหม่กำหนดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากให้ไม่เกิน 3.5%

### ยธ.จัดมหกรรมแก้หนี้ประช.

ด้านนายวิวรธนไชย ณ กาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหานี้สินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหานี้สินฯ หรือถึงการจัดมหกรรมแก้ไขปัญหานี้สินให้ประชาชน โดยจะช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.และลูกหนี้จากสถาบัน

การเงินอื่นๆ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยจะช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ กยศ. ผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต และผู้ที่เป็นหนี้อื่นๆ โดยกรมบังคับคดีจะเชิญสถาบันการเงินเจ้าหนี้เข้าร่วมประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สิน มีเจ้าหน้าที่จำนวน 12 หน่วยงาน ที่สนใจมาเข้าร่วม เช่น กยศ. ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น

นายวิวรธนไชยกล่าวต่อว่า เบื้องต้นจะเชิญลูกหนี้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 82,736 ราย แบ่งเป็นลูกหนี้ที่กำลังจะถูกฟ้อง 38,800 ถูกพิพากษาแล้ว 43,936 เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ย จากนั้นจะจัดมหกรรมช่วยเหลือลูกหนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

“คิดว่ามีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 50% จึงอยากเชิญชวนลูกหนี้ทั้งหมดให้มาร่วมงาน เพราะเราได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในทุกด้านมาช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้สิน” นายวิวรธนไชยกล่าว

นายวิวรธนไชยกล่าวต่อว่า ส่วนกรณีผู้ค้า กยศ. หากมาเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้จะถูกปลดจากผู้ค้าประกันเลยหรือไม่ เรื่องดังกล่าวทางคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหานี้สินฯ ได้เสนอเรื่องนี้ให้ กยศ.พิจารณาแล้ว ขณะนี้รอทาง กยศ.พิจารณาอยู่ว่าจะสามารถปลดผู้ค้าประกันได้หรือไม่